

BMCL ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัดสวนแก้ว



นายชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ร่วมบริจาค เครื่องใช้สำนักงาน หนังสือ และสิ่งของอื่นๆ ให้แก่ผู้แทนจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.58 ณ อาคารบริหาร BMCL

ปตท. ร่วมใจผู้ภัยแล้งมอบน้ำดื่มพี่น้องปทุมธานี



นายประเสริฐ สติลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 100,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งพื้นที่ อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญญบุรี และอำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี พันเอกโกศล โกศลยุทธสาร รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เป็นผู้แทนรับมอบตามโครงการราษฎร รัฐ ร่วมใจผู้ภัยแล้ง ณ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว รังสิต คลอง 6

สร้างรอยยิ้มส่งความสุข กับ สถานี ส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 1



เปิดโครงการอย่างอบอุ่น ด้วยรอยยิ้มจากทุกใบหน้ากับโครงการ สถานี ส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวบานเขื่อนวิทยา อําเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 จัดโดยกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งมีแกนนำสำคัญ คุณคิรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท นำคณะกรรมการและผู้บริหารกว่า 50 ชีวิต ไปสร้างรอยยิ้มส่งความสุขให้กับเด็กๆ และชาวบ้านเพื่อเป็นการนำความสุขไปมอบให้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

สำหรับโครงการ สถานี ส่งความสุขจากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ เป็นโครงการCSR หลัก ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ในด้านพัฒนาชุมชนตามแผนงานประจำปี โดยคำริของ คุณคิรี กาญจนพาสน์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการนำความช่วยเหลือและสิ่งทีชาวบ้านและเด็กต้องการอย่างแท้จริงไปมอบให้ในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อน และห่างไกลจากความเจริญทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะสิ่งทีนำไปช่วยเหลือชิ้นส่วนแต่จําเป็นในการดำรงชีวิต ประกอบด้วย อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยา รักษาโรค

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ยังได้เติมความสุข ตามที่โรงเรียนต้องการคือการสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่น และแจกกระเป๋าเป้และยา กระปุกกอมสกิน ชูควอร์ม และเสื้อกีฬา ให้กับนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนหนองบัวบานเขื่อนวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนในหลายๆด้าน โดยมีนักเรียน 60 คน เปิดสอนชั้นอนุบาลถึง ป.6 ห้องเรียนคับแคบทำให้เด็กนักเรียนต่างชั้นต้องมาเรียนรวมกัน และในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ถึง และในโอกาสเดียวกัน คุณคิรี และคณะได้ทำการเปิดป้ายสัญลักษณ์โครงการสถานี ส่งความสุขจากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ทีบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ พร้อมแจกถุงเครื่องสำอางให้แก่ชาวบ้านซึ่งภายในบรรจุ ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ยาสามัญประจำบ้าน ก่อนอำลาคลับ ด้วยใบหน้าทีเป็นรอยยิ้ม ทั้งผู้ให้ และผู้รับ ดังคำกล่าวจากประธานโครงการทีว่า สุขทีรับอิมเอมเพียงใจ สุขทีได้ให้อิมเอยิ่งกว่า

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที

csrclub@lca.or.th